



ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ ก ๑๗๖

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต ๑๐๓๐๐

๗๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรียน ประธาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสรุปผลการประชุมฯ จำนวน ๓ ชุด

ตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้ประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นั้น

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ขอแจ้งสรุปผลการประชุมของ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดังกล่าว ให้ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัดทราบ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นให้กับคณะกรรมการและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด สำหรับรายละเอียดที่ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ นั้น สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. จะแจ้งเวียนให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เลขานุการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ส่วนมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๑๕ โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๕๕

สรุปผลการพิจารณาของ ก.จ. ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง	สรุปผลการพิจารณา
<p>๑. การจัดตั้งสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย</p>	<p>เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายปรับปรุงโครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็น สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยมีโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ส่วนบริหารการศึกษา ประกอบด้วย ฝ่ายการศึกษาในระบบ และฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ๒. ส่วนส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย ฝ่ายส่งเสริมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม และฝ่ายส่งเสริม กีฬาและนันทนาการ ๓. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ๔. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา ๕. โรงเรียน (๑ แห่ง)
<p>๒. การจัดตั้งสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม</p>	<p>เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามปรับปรุงโครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็น สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยมีโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ส่วนบริหารการศึกษา ประกอบด้วย ฝ่ายการศึกษาในระบบ และฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ๒. ส่วนส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย ฝ่ายส่งเสริมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม และฝ่ายส่งเสริม กีฬาและนันทนาการ ๓. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ๔. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา ๕. โรงเรียน (๒๐ แห่ง)

มีมติเห็นชอบ ✓



สรุปผลการพิจารณาของ ก.จ. ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง	สรุปผลการพิจารณา
<p>๓. การกำหนดให้ผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ด้วยคุณวุฒิที่ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ ก.ท. กำหนด และมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) หรือปริญญาโททางการศึกษา เข้ารับการเยียวยาตามมาตรการที่ ก.ท. กำหนด (เพิ่มเติม)</p> <p>สาระสำคัญ จังหวัดได้จัดส่งรายชื่อพนักงานครูส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ด้วยคุณวุฒิที่ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ ก.ท. กำหนด และมีคุณวุฒิคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) หรือปริญญาโททางการศึกษา เพื่อขอยกเว้นการเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นกรณีเฉพาะราย จำนวนทั้งสิ้น ๕๙ ราย ซึ่งสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือปฐมวัย แล้วทุกราย และขอเข้ารับการเยียวยาเพิ่มเติม จำนวนทั้งสิ้น ๖ ราย (สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือปฐมวัยแล้ว จำนวน ๔ ราย และไม่ได้ศึกษาต่อ จำนวน ๒ ราย)</p>	<p>เห็นชอบกำหนดให้ผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ด้วยคุณวุฒิที่ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ ก.ท. กำหนดดังกล่าว เข้ารับการเยียวยาตามมาตรการที่ ก.ท. กำหนด (เพิ่มเติม) ดังนี้</p> <p>๑. ให้พนักงานครูส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการเยียวยาตามมาตรการที่ ก.ท. กำหนดแล้ว ต่อมาสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือปฐมวัย ให้ได้รับการยกเว้นไม่เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นกรณีเฉพาะราย จำนวนทั้งสิ้น ๕๙ ราย</p> <p>๒. ให้พนักงานครูส่วนท้องถิ่นได้รับการเยียวยาเพิ่มเติม จำนวนทั้งสิ้น ๖ ราย</p> <p>๒.๑ กรณีผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือปฐมวัยแล้ว จำนวน ๔ ราย ให้ได้รับการยกเว้นเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นกรณีเฉพาะราย</p> <p>๒.๒ กรณีผู้ที่ไม่เข้ารับการศึกษาต่อปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือปฐมวัย จำนวน ๒ ราย ให้ฝ่ายเลขานุการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ประสานงานกับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในการเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรที่มีสาระความรู้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เมื่อสำเร็จการฝึกอบรมแล้วให้ถือว่าได้รับการเยียวยาเสร็จสมบูรณ์มีผลนับตั้งแต่แรกบรรจุเป็นต้นมา</p>

ณิลาฉลิตา จิน



สรุปผลการพิจารณาของ ก.จ. ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง	สรุปผลการพิจารณา
<p>๔. การกำหนดมาตรฐานการเยียวยา สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลด้วยคุณสมบัติปริญญาตรีอื่นที่มีใช้ทางการศึกษาหรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ และมีคุณสมบัติประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.วค.) หรือคุณสมบัติประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) หรือคุณสมบัติประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา หรือวุฒิบัตรวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองรายวิชาชีพครูและกลุ่มวิชาชีพครู</p> <p>สาระสำคัญ</p> <p>กรณีบุคคลที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ด้วยคุณสมบัติปริญญาตรีอื่นที่มีใช้ทางการศึกษาหรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ และมีคุณสมบัติประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.วค.) หรือคุณสมบัติประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) หรือคุณสมบัติประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาหรือมีวุฒิบัตรวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองรายวิชาชีพครูและกลุ่มวิชาชีพครูแล้วแต่กรณี ถือได้ว่าคุณสมบัติการศึกษาดังกล่าวเป็นคุณสมบัติที่ต่ำกว่าปริญญาตรี ไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก และไม่ตรงตามเจตนารมณ์ที่ ก.ท. กำหนด ไม่สามารถนำมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กได้ และไม่มีคุณสมบัติในการเข้ารับการเยียวยาตามมาตรการที่ ก.ท. กำหนดแต่อย่างใด</p>	<p>๑. ให้คณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างและอัตราค่าจ้างฯ นำข้อหารือดังกล่าวไปพิจารณา ข้อกฎหมาย ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งเพื่อกำหนดมาตรการเยียวยาที่เหมาะสมต่อไป</p> <p>๒. ให้แจ้งจังหวัดระงับการออกคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง สำหรับกลุ่มบุคคลดังกล่าว ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๙/ว ๕ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙, หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๙/ว ๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๒๘ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ ที่แจ้งมติ ก.ท. ในการพิจารณาข้อหารือคุณสมบัติการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กในกรณีที่เกี่ยวข้องนี้ จนกว่า ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. จะแจ้งมติเป็นอย่างอื่น</p> <p>๓. ในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีคำสั่งให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งแล้วตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๙/ว ๕ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙, หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๙/ว ๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๒๘ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระงับการบรรจุแต่งตั้งบุคคลอื่นทดแทนไปจนกว่า ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. จะแจ้งมติเป็นอย่างอื่น</p>

รับสั่งให้ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดำเนินการ



สรุปผลการพิจารณาของ ก.จ. ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง	สรุปผลการพิจารณา
๕. การแต่งตั้งผู้แทน ก.จ. ในคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) แทนตำแหน่งที่ว่าง	ที่ประชุมมีมติคัดเลือกนางอัปสร เวศพันธ์ ปลัด อบจ.อ่างทอง เป็นผู้แทน ก.จ. ในคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)
๖. การแต่งตั้งคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสอ.) แทนตำแหน่งที่ว่าง	ประชุมมีมติคัดเลือกนายปรีชา สุขรอด ปลัด อบจ.แพร่ เป็นคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสอ.) แทนตำแหน่งที่ว่าง
๗. การนำผลการสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. มาใช้กับการสอบแข่งขันภาค ข. ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การนำภาค ก. ของ ก.พ. มาใช้ในการสอบแข่งขันของท้องถิ่นหรือ กสอ. นั้น จะต้องดำเนินการแก้ไขหลักเกณฑ์ก่อนจึงจะมีผลใช้บังคับ แต่การนำเงื่อนไขดังกล่าวมาใช้ในห้วงนี้อาจมีผลกระทบต่อ การดำเนินการสอบแข่งขันที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ จึงสมควรนำหลักเกณฑ์นี้ใช้บังคับภายหลังโดยให้ฝ่ายเลขานุการฯ ศึกษาและเสนอห้วงเวลาที่เห็นสมควรต่อไป

วันที่ ๑๐/๑๐/๕๙



สรุปผลการพิจารณาของ ก.ท. ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง	สรุปผลการพิจารณา
<p>๑. การกำหนดให้ผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ด้วยคุณวุฒิที่ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ ก.ท. กำหนด และมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) หรือปริญญาโททางการศึกษา เข้ารับการเยียวยาตามมาตรการที่ ก.ท. กำหนด (เพิ่มเติม)</p> <p>สาระสำคัญ จังหวัดได้จัดส่งรายชื่อพนักงานครูส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ด้วยคุณวุฒิที่ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ ก.ท. กำหนด และมีคุณวุฒิคคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) หรือปริญญาโททางการศึกษา เพื่อขอยกเว้นการเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นกรณีเฉพาะราย จำนวนทั้งสิ้น ๕๙ ราย ซึ่งสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือปฐมวัย แล้วทุกราย และขอเข้ารับการเยียวยาเพิ่มเติมจำนวนทั้งสิ้น ๖ ราย (สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือปฐมวัยแล้วจำนวน ๔ ราย และไม่ได้ศึกษาต่อ จำนวน ๒ ราย)</p>	<p>เห็นชอบกำหนดให้ผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กด้วยคุณวุฒิที่ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ ก.ท. กำหนดดังกล่าว เข้ารับการเยียวยาตามมาตรการที่ ก.ท. กำหนด (เพิ่มเติม) ดังนี้</p> <p>๑. ให้พนักงานครูส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการเยียวยาตามมาตรการที่ ก.ท. กำหนดแล้ว ต่อมาสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือปฐมวัย ให้ได้รับการยกเว้นไม่เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นกรณีเฉพาะราย จำนวนทั้งสิ้น ๕๙ ราย</p> <p>๒. ให้พนักงานครูส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการเยียวยาเพิ่มเติม จำนวนทั้งสิ้น ๖ ราย</p> <p>๒.๑ กรณีผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือปฐมวัยแล้วจำนวน ๔ ราย ให้ได้รับการยกเว้นเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นกรณีเฉพาะราย</p> <p>๒.๒ กรณีที่ไม่เข้ารับการศึกษต่อปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือปฐมวัย จำนวน ๒ ราย ให้ฝ่ายเลขานุการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ประสานงานกับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในการเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่มีสาระความรู้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เมื่อสำเร็จการฝึกอบรมแล้วให้ถือว่าได้รับการเยียวยาเสร็จสมบูรณ์มีผลนับตั้งแต่แรกบรรจุเป็นต้นมา</p>

๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙



สรุปผลการพิจารณาของ ก.ท. ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง	สรุปผลการพิจารณา
<p>๒. การกำหนดมาตรฐานการเยียวยา สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลด้วยคุณสมบัติปริญญาตรีอื่นที่มีใช้ทางการศึกษาหรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ และมีคุณสมบัติประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.วค.) หรือคุณสมบัติประกาศนียบัตรวิชาการชั้นสูง (ป.กศ.สูง) หรือคุณสมบัติประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา หรือวุฒิบัตรวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองรายวิชาชีพครูและกลุ่มวิชาชีพครู</p> <p>สาระสำคัญ กรณีบุคคลที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ด้วยคุณสมบัติปริญญาตรีอื่นที่มีใช้ทางการศึกษาหรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ และมีคุณสมบัติประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.วค.) หรือคุณสมบัติประกาศนียบัตรวิชาการชั้นสูง (ป.กศ.สูง) หรือคุณสมบัติประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาหรือมีวุฒิบัตรวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองรายวิชาชีพครูและกลุ่มวิชาชีพครูแล้วแต่กรณี ถือได้ว่าคุณสมบัติการศึกษาดังกล่าวเป็นคุณสมบัติที่ต่ำกว่าปริญญาตรี ไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก และไม่ตรงตามเจตนารมณ์ที่ ก.ท. กำหนด ไม่สามารถนำมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กได้ และไม่มีคุณสมบัติในการเข้ารับการเยียวยาตามมาตรการที่ ก.ท. กำหนดแต่อย่างใด</p>	<p>๑. ให้คณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างและอัตราค่าจ้างฯ นำข้อหารือดังกล่าวไปพิจารณา ข้อกฎหมาย ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งเพื่อกำหนดมาตรการเยียวยาที่เหมาะสมต่อไป</p> <p>๒. ให้แจ้งจังหวัดระงับการออกคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง สำหรับกลุ่มบุคคลดังกล่าว ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๙/ว ๕ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙, หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๙/ว ๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๒๘ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ ที่แจ้งมติ ก.ท. ในการพิจารณาข้อหารือคุณสมบัติการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กในกรณีที่เกี่ยวข้องนี้ จนกว่า ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. จะแจ้งมติเป็นอย่างอื่น</p> <p>๓. ในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีคำสั่งให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งแล้วตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๙/ว ๕ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙, หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๙/ว ๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๒๘ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระงับการบรรจุแต่งตั้งบุคคลอื่นทดแทนไปจนกว่า ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. จะแจ้งมติเป็นอย่างอื่น</p>

M. Hoolah Junt



สรุปผลการพิจารณาของ ก.ท. ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง	สรุปผลการพิจารณา
<p>๓. การแต่งตั้งผู้แทน ก.ท. ในคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) แทนตำแหน่งที่ว่าง</p>	<p>ที่ประชุมมีมติคัดเลือกนายศักดิ์พิงศ์ ธรรมอาชกุล ปลัดเทศบาลตำบลบางงา เป็นผู้แทน ก.ท. ในคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)</p>
<p>๔. การแต่งตั้งคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสอ.) แทนตำแหน่งที่ว่าง</p>	<p>ประชุมมีมติคัดเลือกนางฐิตินันท์ เจริญอาจ ปลัดเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เป็นคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสอ.) แทนตำแหน่งที่ว่าง</p>
<p>๕. การนำผลการสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. มาใช้กับการสอบแข่งขันภาค ข. ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>การนำภาค ก. ของ ก.พ. มาใช้ในการสอบแข่งขันของท้องถิ่นหรือ กสอ. นั้น จะต้องดำเนินการแก้ไขหลักเกณฑ์ก่อนจึงจะมีผลใช้บังคับ แต่การนำเงื่อนไขดังกล่าวมาใช้ในห้วงนี้อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินการสอบแข่งขันที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ จึงสมควรนำหลักเกณฑ์นี้ใช้บังคับภายหลังโดยให้ฝ่ายเลขานุการศึกษาระเบียบและเสนอห้วงเวลาที่เห็นสมควรต่อไป</p>

Signature



สรุปผลการพิจารณาของ ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง	สรุปผลการพิจารณา
<p>๑. การกำหนดให้ผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ด้วยคุณวุฒิที่ไม่เป็นไปตามเจตนาธรรมณที่ ก.ท. กำหนด และมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) หรือปริญญาโททางการศึกษา เข้ารับการเยียวยาตามมาตรการที่ ก.ท. กำหนด (เพิ่มเติม)</p> <p>สาระสำคัญ จังหวัดได้จัดส่งรายชื่อพนักงานครูส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ด้วยคุณวุฒิที่ไม่เป็นไปตามเจตนาธรรมณที่ ก.ท. กำหนด และมีคุณวุฒิคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) หรือปริญญาโททางการศึกษา เพื่อขอยกเว้นการเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นกรณีเฉพาะราย จำนวนทั้งสิ้น ๕๙ ราย ซึ่งสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือปฐมวัย แล้วทุกราย และขอเข้ารับการเยียวยาเพิ่มเติมจำนวนทั้งสิ้น ๖ ราย (สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือปฐมวัยแล้วจำนวน ๔ ราย และไม่ได้ศึกษาต่อ จำนวน ๒ ราย)</p>	<p>เห็นชอบกำหนดให้ผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ด้วยคุณวุฒิที่ไม่เป็นไปตามเจตนาธรรมณที่ ก.ท. กำหนดดังกล่าว เข้ารับการเยียวยาตามมาตรการที่ ก.ท. กำหนด (เพิ่มเติม) ดังนี้</p> <p>๑. ให้พนักงานครูส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการเยียวยาตามมาตรการที่ ก.ท. กำหนดแล้ว ต่อมาสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือปฐมวัย ให้ได้รับการยกเว้นไม่เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นกรณีเฉพาะราย จำนวนทั้งสิ้น ๕๙ ราย</p> <p>๒. ให้พนักงานครูส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการเยียวยาเพิ่มเติม จำนวนทั้งสิ้น ๖ ราย</p> <p>๒.๑ กรณีผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือปฐมวัยแล้วจำนวน ๔ ราย ให้ได้รับการยกเว้นเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นกรณีเฉพาะราย</p> <p>๒.๒ กรณีผู้ที่ไม่เข้ารับการศึกษต่อปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือปฐมวัย จำนวน ๒ ราย ให้ฝ่ายเลขานุการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ประสานงานกับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในการเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่มีสาระความรู้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เมื่อสำเร็จการฝึกอบรมแล้วให้ถือว่าได้รับการเยียวยาเสร็จสมบูรณ์มีผลนับตั้งแต่แรกบรรจุเป็นต้นมา</p>

นายสมศักดิ์ กิ่ง



สรุปผลการพิจารณาของ ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง	สรุปผลการพิจารณา
<p>๒. การหรือการกำหนดมาตรการเยียวยา สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลด้วยคุณสมบัติปริญญาตรีอื่นที่มีใช้ทางการศึกษาหรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ และมีคุณสมบัติประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.วค.) หรือคุณสมบัติประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) หรือคุณสมบัติประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา หรือวุฒิบัตรวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองรายวิชาชีพครูและกลุ่มวิชาชีพครู</p> <p>สาระสำคัญ</p> <p>กรณีบุคคลที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ด้วยคุณสมบัติปริญญาตรีอื่นที่มีใช้ทางการศึกษาหรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ และมีคุณสมบัติประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.วค.) หรือคุณสมบัติประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) หรือคุณสมบัติประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาหรือมีวุฒิบัตรวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองรายวิชาชีพครูและกลุ่มวิชาชีพครูแล้วแต่กรณี ถือได้ว่าคุณสมบัติการศึกษาดังกล่าวเป็นคุณสมบัติที่ต่ำกว่าปริญญาตรี ไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก และไม่ตรงตามเจตนารมณ์ที่ ก.ท. กำหนด ไม่สามารถนำมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กได้ และไม่มีคุณสมบัติในการเข้ารับการเยียวยาตามมาตรการที่ ก.ท. กำหนดแต่อย่างใด</p>	<p>๑. ให้คณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างและอัตรากำลังฯ นำข้อหารือดังกล่าวไปพิจารณา ข้อกฎหมาย ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งเพื่อกำหนดมาตรการเยียวยาที่เหมาะสมต่อไป</p> <p>๒. ให้แจ้งจังหวัดระงับการออกคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง สำหรับกลุ่มบุคคลดังกล่าว ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๙/ว ๕ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙, หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๙/ว ๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๒๘ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ ที่แจ้งมติ ก.ท. ในการพิจารณาข้อหารือคุณสมบัติการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กในกรณีที่เกี่ยวข้องนี้ จนกว่า ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. จะแจ้งมติเป็นอย่างอื่น</p> <p>๓. ในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีคำสั่งให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งแล้วตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๙/ว ๕ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙, หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๙/ว ๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๒๘ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระงับการบรรจุแต่งตั้งบุคคลอื่นทดแทนไปจนกว่า ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. จะแจ้งมติเป็นอย่างอื่น</p>

นางสาวกัญญา กุณ



สรุปผลการพิจารณาของ ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง	สรุปผลการพิจารณา
๓. การแต่งตั้งผู้แทน ก.อบต. ในคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) แทนตำแหน่งที่ว่าง	ที่ประชุมมีมติคัดเลือกนายทรงศักดิ์ โอชะคลัง ปลัด อบต.อากาศ จังหวัดสกลนคร เป็นผู้แทน ก.อบต. ในคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)
๔. การแต่งตั้งคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสท.) แทนตำแหน่งที่ว่าง	ประชุมมีมติคัดเลือกนายเชื้อ อั้นจินดา ปลัด อบต.เขาพระ จังหวัดนครนายก เป็นคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสท.) แทนตำแหน่งที่ว่าง
๕. การนำผลการสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. มาใช้กับการสอบแข่งขันภาค ข. ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การนำภาค ก. ของ ก.พ. มาใช้ในการสอบแข่งขันของท้องถิ่นหรือ กสท. นั้น จะต้องดำเนินการแก้ไขหลักเกณฑ์ก่อนจึงจะมีผลใช้บังคับ แต่การนำเงื่อนไขดังกล่าวมาใช้ในห้วงนี้อาจมีผลกระทบต่อ การดำเนินการสอบแข่งขันที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ จึงสมควรนำหลักเกณฑ์นี้ใช้บังคับภายหลังโดยให้ฝ่ายเลขานุการศึกษาระยะยาวซึ่งมีเวลาให้เห็นสมควรต่อไป

Signature



สรุปผลการพิจารณาของ ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง	สรุปผลการพิจารณา
<p>๖. การปรับคะแนนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ตามมติ ก.อบต. กรณีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม สาระสำคัญ</p> <p>รายงานผลคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการตามมติ ก.อบต. กรณีการจัดเรียงบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ถูกต้องตามผลคะแนนของศูนย์ทดสอบของมหาวิทยาลัยว่า ข้อมูลก่อนการยืนยันและภายหลังการยืนยันของมหาวิทยาลัยมีความคลาดเคลื่อนจากเดิมมีผู้สอบผ่าน จำนวน ๔ ราย เป็นมีผู้สอบผ่าน จำนวน ๓ ราย</p>	<p>ให้องค์การบริหารส่วนตำบลและ ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม ยึดถือตามข้อมูลที่ถูกต้องและรับรองโดยมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหน่วยประมวลผล และไปดำเนินการตามแนวทางการจัดเรียงคะแนน และประกาศผลผู้ขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้ที่ผ่านการสอบภาค ก ภาค ข และ ภาค ค ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ ก.อบต.กำหนดไว้แล้วต่อไป</p>
<p>๗. การหรือการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าจิว (นักบริหารงาน อบต. ระดับ ๘) สาระสำคัญ</p> <p>องค์การบริหารส่วนตำบลป่าจิว จังหวัดอ่างทอง ดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ในตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าจิว (นักบริหารงาน อบต. ระดับ ๘)เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ซึ่ง นาย ก. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าจิว (นักบริหารงาน อบต. ระดับ ๗) เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าวได้เสียชีวิตซึ่งอาจเลื่อนระดับได้ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ แต่ได้เสียชีวิตก่อนมีคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จึงขอหารือสิทธิของข้าราชการรายนี้ ดังนี้</p> <p>๑. คณะกรรมการพนักงานส่วนจังหวัดอ่างทอง มีมติให้ความเห็นชอบในการบรรจุแต่งตั้งเป็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ ๘ ได้หรือไม่</p> <p>๒. คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอ่างทอง มีมติให้ความเห็นชอบ อบต.ป่าจิว สามารถออกคำสั่งบรรจุแต่งตั้ง ได้หรือไม่</p>	<p>คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอ่างทอง อาจมีมติให้ความเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการผู้นี้จากปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ ๗ เป็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ ๘ เนื่องจากได้รักษาการในตำแหน่งที่จะได้รับการแต่งตั้งก่อนเสียชีวิต จึงเป็นผลให้อาจแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ ๘ ได้ โดยมีผลย้อนหลัง ทั้งนี้ เมื่อ ก.อบต.จังหวัดอ่างทอง ให้ความเห็นชอบแล้ว อบต.ป่าจิว ก็ชอบที่จะออกคำสั่งบรรจุแต่งตั้งให้ผู้นั้นดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ ๘ ซึ่งเป็นวันที่มีผลก่อนวันเสียชีวิตได้</p>

Handwritten signature



สรุปผลการพิจารณาของ ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง	สรุปผลการพิจารณา
<p>๘. การคัดเลือกกรรมการผู้แทน ก.อบต. เป็นกรรมการใน ก.ถ.</p>	<p>ประชุมมีมติคัดเลือกนายเชื้อ อ้นจินดา ปลัด อบต.เขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เป็นกรรมการผู้แทน อบต. ใน ก.ถ. นับแต่วันที่ได้รับการคัดเลือก</p>
<p>๙. <u>หารือการดำเนินการตามมติ ก.อบต.จังหวัด</u> <u>สระสำคัญ</u> การดำเนินการของ อบต.บ ที่ยกเลิกคำสั่งปลด น.ส. A ออกจาก ราชการและมีคำสั่งให้ น.ส. A ออกจากราชการเพราะหย่อน ความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการบกพร่องในหน้าที่ ราชการ แทนการปลดออกจากราชการ โดยไม่แต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวนนั้น ถูกต้องหรือไม่ อย่างไร</p>	<p>กรณี ก.อบต.จังหวัด ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ พิจารณา อุทธรณ์ของ A แล้วมติว่า น.ส. A ไม่ได้กระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงในเรื่องที่ไม่มาปฏิบัติงานติดต่อกัน คราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า ๑๕ วัน และไม่กลับมาปฏิบัติราชการอีก คำสั่งลงโทษปลดออกจาก ราชการจึงไม่ถูกต้อง ให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษปลดออก แต่พฤติกรรมของ น.ส. A มีเหตุอันควรสงสัยว่า เป็นบุคคลหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤ ติไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการ จึงไม่ถือเป็นกรณีที่ปรากฏชัดแจ้งซึ่งจะดำเนินการให้น.ส. A ออก จากราชการโดยไม่สอบสวน</p> <p>การที่ อบต. B มีคำสั่ง ที่ ๒๐๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ให้ น.ส. A ออกจากราชการเพราะ หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการ โดยไม่แต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวน นั้น จึงขัดแย้งกับมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔ และไม่ใช้กรณีที่ปรากฏชัดแจ้งตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการ ดำเนินการทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๙ จึงให้แจ้ง ก.อบต.จังหวัด เพื่อแจ้ง อบต.บ เพิกถอนคำสั่ง ที่ ๒๐๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ และดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป</p>

(Handwritten signature)

